

ที่ MPG 054/2564

วันที่ 19 เมษายน 2564

เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมมาตรการในการจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

ตามที่ บริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) จะจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ใน วันอังคาร ที่ 27 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ โรงแรม เอสซี พาร์ค เลขที่ 474 ซอยประดิษฐ์มนูธรรม แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310 นั้น

เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ได้ทวีความรุนแรงมากขึ้น และเพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางที่ปรากฏในเอกสารประกอบารชี้แจงของศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19) เกี่ยวกับร่างข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ฉบับที่ (20) ลงวันที่ 16 เมษายน 2564 และกฎเกณฑ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง บริษัทขอเรียนชี้แจงการแก้ไขมาตรการเพิ่มเติมจากที่แจ้งในหนังสือเชิญประชุม ดังนี้

1. **จำกัดจำนวนที่นั่งผู้เข้าร่วมประชุม คงเหลือจำนวนไม่เกิน 50 ที่นั่ง** เพื่อรักษาระยะห่างระหว่างผู้เข้าร่วมการประชุม โดยเมื่อนั่งที่จัดเตรียมไว้เต็มแล้ว จะไม่สามารถรองรับผู้เข้าร่วมประชุมได้อีก ซึ่งผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเองสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระเข้าประชุมแทน เพื่อรักษาสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนของท่านได้
2. จงดการใช้ไมโครโฟน กรณีมีคำถามให้เขียนลงในกระดาษเท่านั้น และส่งให้กับเจ้าหน้าที่ โดยบริษัทฯ จะตอบคำถามเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวาระที่มีการลงคะแนนเสียงเท่านั้น สำหรับคำถามอื่นๆ บริษัทขอสงวนสิทธิ์พิจารณาตามความเหมาะสม
3. จงดการย้ายที่นั่ง หรือ เข้า-ออก ระหว่างการประชุม
4. สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาการประชุม และหมั่นทำความสะอาดมือด้วยแอลกอฮอล์ที่จัดเตรียมไว้ให้

อนึ่ง บริษัทยังคงงดบริการอาหาร เครื่องดื่ม และงดรับประทานอาหารในบริเวณจัดการประชุมโดยเด็ดขาด เพื่อลดความเสี่ยงของการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโควิด-19

เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิของตนเองได้ด้วยความปลอดภัยสูงสุด ทางบริษัทแนะนำให้ท่านผู้ถือหุ้นพิจารณาขอบันที่จะให้กรรมการอิสระของบริษัท ให้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทน หากท่านต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อเลขานุการบริษัท โทร. 02-514-5000 หรือ อีเมลล์ mpg_cs@mangpong.co.th

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

-สามารถ ชั่วศิริพัฒนา-

(นายสามารถ ชั่วศิริพัฒนา)

กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร